

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 O8 : Q & A

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ที่	คำถาม	คำตอบ
1	การควบคุมภายใน โรงเรียนต้องส่งแบบอะไรไปที่เขตบ้างคะ	โรงเรียนต้องส่งแบบ ปค.1 แบบปค. 4 แบบปค.5 และแบบติดตามปค.5 ค่ะ
2	องค์ประกอบของการควบคุมภายในมีอะไรบ้างคะ	1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 2.การประเมินความเสี่ยง 3.กิจกรรมการควบคุม 4.สารสนเทศและการสื่อสาร 5.กิจกรรมการติดตามผล
3	โรงเรียนต้องทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในใหม่คะ	ทำคะ ตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ค่ะ
4	สรุปแล้ว ทำแบบปค.5 แล้วต้องทำแบบติดตามปค.5 อีกหรือคะ งงคะ	ใช่คะ เพราะแบบติดตามปค. 5 จะต้องมีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น เพิ่มเข้ามาคะ
5	แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง หรือ CSA ต้องส่งเขตใหม่คะ	ไม่ต้องส่งคะ เพราะ แบบ CSA เป็นการประเมินด้วยตนเอง และต้องนำมาสรุปใส่ในแบบ ปค. 5 อยู่แล้วคะ
6	การควบคุมภายใน โรงเรียนต้องทำอะไรบ้างคะ	ตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หน้า 46 ค่ะ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับ คุณณฤมล คำเทพ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 โทร.053-795431 ต่อ 101
7	หาก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลาออกจากตำแหน่ง และระยะเวลาเหลืออีก 4 เดือน ก็จะหมดวาระ โรงเรียนต้องทำอะไรคะ	กรณีที่ ประธานหรือกรรมการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการสรรหา เลือกลง และแต่งตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการแทนภายใน 90 วัน เว้นแต่วาระของกรรมการที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดำเนินการก็ได้คะ
8	การขอหนังสือรับรองเงินเดือนของเขต เพื่อใช้ประกอบต้องยื่นกู้จากธนาคาร ไหนบ้างคะ	1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารกรุงไทย

ที่	คำถาม	คำตอบ
9	การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ประกอบการขอกู้จากธนาคารต่างๆ โรงเรียนต้องทำอย่างไรคะ	โรงเรียนต้องกรอกแบบบันทึกข้อความเรื่องขอหนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของ สพป.เชียงราย เขต 4 ค่ะ
10	การขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการที่ง่าย (สำหรับผู้กู้รายใหม่) มีขั้นตอนและโรงเรียนต้องส่งเอกสารอะไรบ้างคะ	<p>ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองจากธนาคารต่าง ๆ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ยื่นแบบคำขอกู้ตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ของแต่ละธนาคาร โดยค้ำถึงเงินคงเหลือสุทธิต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และมีเอกสารประกอบดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - สลิปเงินเดือนที่พิมพ์ออกจากระบบ E-money - หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือให้จนท. สถาบันการเงินรับรองสำเนาใบคำขอสินเชื่อสำหรับผู้ขอู้ แสดงรูปแบบการชำระคืน (ยอดชำระรายเดือน, จำนวนงวด) - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง 3. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบสลิปเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน รับรองสลิปเงินเดือน 4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาลงนามหนังสือรับรอง
11	การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ประกอบการขอกู้เงินจากธนาคารต่างๆ ผู้กู้ต้องไปยื่นด้วยตัวเอง หรือ ฝากกับครูหรือเจ้าหน้าที่อื่นมาได้ไหมคะ	ควรจะมาด้วยตัวเองค่ะ เนื่องจากการขอหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องมีการทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้กู้ และจะต้องลงลายมือชื่อผู้กู้ด้วยค่ะ